

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง
สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕
วันศุกร์ที่ ๑๑ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ผู้มาประชุม

มาประชุม ๑๒ คน

ลาประชุม - คน

ขาดประชุม - คน

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นางทองจันทร์ มากักดี	ประธานสภา อบต.โพหนอง	ทองจันทร์ มากักดี	
๒	นายฤกษ์ชัย ชูสกุล	รองประธานสภา อบต.	ฤกษ์ชัย ชูสกุล	
๓	นายทองเลื่อน คุณล้าน	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๑	ทองเลื่อน คุณล้าน	
๔	นายศักดิ์ดา พรหมชัย	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๒	ศักดิ์ดา พรหมชัย	
๕	นางสุดารัตน์ สมัตถะ	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๓	สุดารัตน์ สมัตถะ	
๖	นางสาวพรรณกาญจน์ ทางชัยภูมิ	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๖	พรรณกาญจน์ ทางชัยภูมิ	
๗	นายวิชัย เต็มชีพ	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๘	วิชัย เต็มชีพ	
๘	นายทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๙	ทองเคลือบ เกาะม่วงหมู่	
๙	นางสนอง ไสรังกา	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๑๐	สนอง ไสรังกา	
	นางสำเนียง ธงชัยภูมิ	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๑๑	สำเนียง ธงชัยภูมิ	
๑๐	นางวราวัลย์ ขาดิอาษา	ส.อบต.โพหนองหมู่ที่ ๑๒	วราวัลย์ ขาดิอาษา	
๑๑	นางกัลยกร สายศรี	เลขานุการสภา อบต.	กัลยกร สายศรี	

ผู้เข้าร่วมประชุม

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑	นายศานิต กล้าแท้	นายก อบต.โพหนอง	ศานิต กล้าแท้	
๒	นายตะวัน พิกุล	รองนายก อบต.โพหนอง	ตะวัน พิกุล	
๓	นายโสภา โชคสวัสดิ์	รองนายก อบต.โพหนอง	โสภา โชคสวัสดิ์	
๔	นายพนมพร จำชาติ	เลขานุการนายก อบต.โพหนอง	พนมพร จำชาติ	
๕	นางสาวพัชณี คำสะไมล์	หัวหน้าสำนักปลัด รักษาการ ปลัด อบต.	พัชณี คำสะไมล์	
๖	นายอานุภาพ สุขसानต์	ผู้อำนวยการกองช่าง	อานุภาพ สุขसानต์	
๗	นางรุ่งนภา ธงภักดี	ผู้อำนวยการกองคลัง	รุ่งนภา ธงภักดี	
๘	นายสายัณฑ์ ดั่งสกุล	ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังกา	สายัณฑ์ ดั่งสกุล	
๙	นายวิจิตร คำอิน	ผอ.โรงเรียนบ้านชัยม่วง	วิจิตร คำอิน	
๑๐	นางสุพัตรา สืบจากถิ่น	ผอ.โรงเรียนบ้านนางมั่ง	สุพัตรา สืบจากถิ่น	
๑๑	นางอมรา สมานรักษ์	ผอ.โรงเรียนโพหนองพิทยา	อมรา สมานรักษ์	
๑๒	นางนิตยา นาสัมภ	ผอ.โรงเรียนบ้านชัยพระไวย	นิตยา นาสัมภ	

ลำดับที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ	หมายเหตุ
๑๓	นางเมตตา ตาปราบ	สารวัตรกำนัน	เมตตา ตาปราบ	
๑๔	นางสาวคำพอง พงษ์ไพบูลย์	สารวัตรกำนัน	คำพอง พงษ์ไพบูลย์	
๑๕	นางวิยาทร ทางชัยภูมิ	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	วิยาทร ทางชัยภูมิ	
๑๖	นางอารยา จันปุม	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	อารยา จันปุม	
๑๗	นายสาธิตร พงษ์ถาวร	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	สาธิตร พงษ์ถาวร	
๑๘	นายอุดม กล้าแท้	ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๙	อุดม กล้าแท้	
๑๙	นางปวีณา สิงห์วงศ์	นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	ปวีณา สิงห์วงศ์	
๒๐	นายจิระศักดิ์ บ่อทอง	นายช่างโยธา	จิระศักดิ์ บ่อทอง	
๒๑	นางสาวประภัสสร จ้าวบ้านผือ	เจ้าพนักงานธุรการ	ประภัสสร จ้าวบ้านผือ	
๒๒	นางนิตยา แฝงฤทธิ์	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ	นิตยา แฝงฤทธิ์	

เปิดประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

- นายฤกษ์ชัย ชูสกุล รองประธานสภาฯ บัดนี้ได้ถึงกำหนดเวลานัดหมาย และสมาชิกได้เข้าประชุมครบองค์ประชุมขอกราบเรียนเชิญท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองจูดรูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมต่อไป
- นางทองจันทร์ มากักดี ประธานสภาฯ ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองมาครบองค์ประชุมแล้ว ดิฉันขอเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ วันนี้มีท่าน ผอ.โรงเรียนมาร่วมประชุมขอให้ท่านแจ้งเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนของท่านคะ
- นายสายัณห์ ด้วงสกุล กราบเรียนท่านประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองท่านนายกองค์การบริหารผอ.ร.ร.บ้านหนองหญ้ารังกา ส่วนตำบลโพหนองและท่านสมาชิกที่เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับผมนายสายัณห์ ด้วงสกุล ผอ.โรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังการก็ขอแจ้งความเคลื่อนไหวของโรงเรียนให้ทราบพอสังเขปช่วงนี้สถานการณ์โควิดกำลังแพร่ระบาดและโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังการก็เป็นสนามสอบโอเน็ตทำการสอบในวันที่ ๒๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งจะมีนักเรียนโรงเรียนต่างๆ มาสอบ ประมาณ ๙ โรงเรียน เป็นนักเรียนชั้น ป.๖ ชั้น ม.๓ ไปสอบสนามโรงเรียนบ้านห้วยหว้า ซึ่งปกติโรงเรียนหนองหญ้ารังการจะเป็นสนามสอบเป็นประจำทุกปี ปัญหาที่คือว่าตอนนี้สถานการณ์โควิดกำลังระบอบามาก มาตรการในการป้องกันนั้นก็ให้โรงเรียนที่มีการแพร่ระบาดนั้นต้องตรวจและคัดกรองนักเรียนก่อนจะมาสอบส่วนหนองหญ้ารังการตอนนี้มีนักเรียนที่ติดเชื้อทั้งหมด ๔ คน คนแรกหายนานแล้ว คนที่สอง เปิดเรียนวันแรกวันที่ ๓๑ ก็เจอเลย และเมื่อวันที่ ๘ จำนวน ๑ คน และเมื่อคืนนี้ก็เจอ ๑ คน ก็ได้ประสานงานกับท่านประธานศูนย์ว่าจะย้ายสนามสอบหรือไม่ ซึ่งมาตรการตอนนี้ถ้าเจอขึ้นไหนติดเชื้อก็สั่งปิดทั้งชั้นเลย ถ้าติดเชื้อก็ย้ายสนามสอบมีโรงเรียนบ้านนางเม้งเป็นสนามสำรองที่ ๑ และโรงเรียนห้วยหว้าเป็นสนามที่ ๒ ส่วนเรื่องอื่นๆ ตอนนี้ใกล้สิ้นปีการศึกษาแล้ว ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ ซึ่งมีระยะเวลาการเรียนน้อยมาก ซึ่งเราสอนออนไลน์เด็กก็ไม่ค่อยอยากเรียนหรือเรียนน้อยมาก ให้การบ้านไปก็ไม่ทำมาส่ง ก็คงจะเรียนให้ทราบเพียงเท่านี้ก่อนครับ ขอขอบคุณครับ
- นางทองจันทร์ มากักดี ประธานสภาฯ ก็ขอขอบคุณท่านผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านหนองหญ้ารังการคะ เชิญท่านผู้ใหญ่บ้านคะ ถ้าไม่มีอะไรก็ขอเข้าระเบียบวาระที่ ๑ ค่ะ
- นายศานิต กล้าแท้ นายก อบต. ขออนุญาตท่านประธานสภาฯ ครับ กราบเรียนท่านประธานสภาฯ สมาชิกผู้ทรงเกียรติ ผู้อำนวยการสถานศึกษา และท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านครับ ต้องกราบขอบพระคุณท่าน ผอ. ครับที่ได้แจ้งเรื่องเกี่ยวกับโรงเรียนเป็นสถานที่สนามสอบ และถ้ามีนักเรียนชั้นใดติด

โควิดขึ้นนั้นหยุดเรียน แต่ชั้นอื่นมาเรียน ทางเราก็นิดี ทุกโรงเรียนถ้ามีอะไรที่จะให้เรา
อบต.โพนทองช่วยเหลือแบ่งเบาในเรื่องของการแก้ไขปัญหาดังกล่าว ทาง อบต.ยินดีครับ ในช่วง
จะปิดการศึกษาทราบว่าทุกโรงเรียนจะติดปัญหาเรื่องการสอนเด็ก เรื่องเด็กไม่เอาใจใส่
เรื่องการศึกษาตรงนี้ในฐานะที่ผมเป็นผู้บริหาร อบต. และก็เครือข่ายของคุณยโพนทอง
ถ้ามีโอกาสที่ผมจะได้ประชุมร่วมกับท่านรับฟังปัญหาหาแนวทางแก้ไขปัญหาวางจะหา
วิธีการอย่างไร ซึ่งผมทราบว่าผมเป็นส่วนหนึ่งที่ทางงบประมาณและผลักดันทาง อบต.
โพนทอง ก็ยินดีครับผมพร้อมที่จะเข้าร่วมประชุมรับฟังปัญหาและหาทางแก้ไขปัญห
ครับในนามของ อบต.โพนทองครับ ก็ขอขอบคุณท่านประธานครับ
เชิญท่านกำนัน ผู้ใหญ่บ้านคะ

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา
นางอารยา จันปุม
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ที่ ๔

เรียนท่านประธานสภา สมาชิกสภา ผู้ทรงเกียรติทุกท่าน ท่านผู้บริหาร และท่าน
ผอ.โรงเรียนทุกท่าน ท่านกำนันผู้ใหญ่บ้านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ดิฉันนางอารยา
จันปุม ผู้ใหญ่บ้านบ้านหนองหญ้ารังกา หมู่ที่ ๔ ขอเสนอปัญหาหลักๆ เร่งด่วนบ้าน
หนองหญ้ารังกาหมู่ที่ ๔ของภาพรวม เนื่องจากว่าทางเข้าหมู่บ้านหนองหญ้ารังกาเกิด
อุบัติเหตุบ่อยมากถนนเป็นทางลาดชันไม่ระดับเดียวกันกับถนน ซึ่งถนนบ้านหนองหญ้า
รังการไม่ว่าจะเป็นห้วยบง ห้วยหว้า สร้างแล้ว ใช้ร่วมกันเป็นระยะทางที่ยาวมากซึ่งเป็น
เส้นทางหลักก็ว่าได้ มีอุบัติเหตุบ่อยมากดิฉันอยากฝากท่านผู้บริหารเนื่องจากว่าถ้าชั้น
ถนนมาจะมีรถที่จอดร้านค้า ร้านอาหารตรงนั้นเยอะและทำให้มองไม่เห็นรถที่สวนไปสวน
มา ดิฉันก็เลยอยากให้ทำถนนตีแนวถนนให้ชิดขอบไปทางร้านค้าเยอะๆ เพื่อให้มีที่จอด
ได้น้อยรถจะได้ไม่ไหลออกมาแบบนี้เกิดอุบัติเหตุบ่อยมากนี่คือปัญหาเร่งด่วนที่อยากได้รับ
การแก้ไขของทางหนองหญ้ารังกาทั้ง ๓ หมู่คะ

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา
นายศานิต กล้าแท้
นายก อบต.โพนทอง

เชิญท่านนายกคะ

เรียนประธานสภา ครับ ท่านผู้ใหญ่อารยาครับ ท่านผอ นะครับ เดียวหาวิธีแก้ไข
อุกฉวนเร่งด่วนนะครับผมรับปากครับหลังจากประชุมเราจะไปดูแล้วลาดยางเข้าไปนิดหนึ่ง
แล้วก็อาจมีแผงกันกันรถไม่ให้มาจอด ครับถือว่าเป็นเรื่องเร่งด่วน ให้ผอ.กองช่างไป
คำนวณออกแบบ ผมในฐานะฝ่ายบริหารก็จะลงไปดูความเดือดร้อนของพี่น้องไม่ใช่ตำบล
เราตำบลเดียวครับของคุณครับ

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา
ระเบียบวาระที่ ๑
นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา

ขอบคุณท่านนายกคะ มีท่านผู้ใหญ่จะเสนออีกหรือไม่คะเชิญคะ ไม่มีแล้วนะคะจะเข้า
ระเบียบวาระการประชุมระเบียบวาระที่ ๑
เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ
รายงานการประชุมการมีส่วนร่วมเพื่อรับฟังความคิดเห็นของประชาชนงานก่อสร้าง
สะพานรถยนต์ทางหลวงหมายเลข ๒๐๑ โครงการบรรเทาอุทกภัยเมืองชัยภูมิ จังหวัด
ชัยภูมิ (ระยะที่ ๑) ครั้งที่ ๑ -๒/๒๕๖๕ เชิญท่านนายกคะ

นายศานิต กล้าแท้
นายก อบต.โพนทอง

เรียนท่านประธานสภา ผมเองมีโอกาสดได้เข้าไปประชาคมปัญหาเองถนนจากการ
ก่อสร้างสะพานข้ามคลองลำน้ำประทาวครับ ซึ่งเดิมงบประมาณเกือบ ๓๐๐ ล้านบาท
นะครับ แต่หลังจากรูปแบบจากเอกสารแนบที่ส่งให้ท่านสมาชิกเป็นก่อสร้างสะพาน
เนื่องจากการประชาพิจารณ์แล้วชาวบ้าน ทั้งบึง ปตท. อ.กุงเภา และชาวบ้านเรือนที่
อยู่ในบริเวณดังกล่าวไม่เห็นด้วยกับสะพานต่างระดับนั้นะครับ จึงมีมติจะไปแก้ไขใหม่
หลังจากนั้นเมื่อวันที่ ๒๔ ธันวาคม ได้แก้ไขใหม่ และมาประชุมรับฟังความคิดเห็นโดย
การปรับแก้แบบ ซึ่งผมเองก็ได้เข้าไปเห็นว่าก่อสร้างสะพานไม่จำเป็นต้องก่อสร้าง
ขนาดใหญ่เค้าก็ปรับลดให้ตามแบบเอกสารนำจะหน้าสุดท้ายเป็นรูปแบบรายการปรับลด

เป็นสะพานธรรมคายาวประมาณ ๓๐ เมตรนะครับ พอเลยบ้านนางแม้งมาปุ้บจะเป็น
สถาน ๘ เมตรฝั่งหนึ่งจะมาเฉียดหนองใหญ่ฝั่งหนึ่งออกบ้านหนองหญ้าร้างค่าก่อสร้าง
สะพานประมาณ ๓๐ กว่าล้านบาท และมติที่ประชุมวันนั้นเห็นด้วย แต่ผมได้ให้ปรับ
รูปแบบไม่ให้มีมีทางเท้าให้เป็นสะพานที่เต็มร้อยเปอร์เซ็นต์แต่ว่ามีพวกสัญญาณไฟจราจร
กับอุปกรณ์ความปลอดภัย เพราะทางเท้ามันสร้างปัญหาให้กับรถมอเตอร์ไซด์ ส่วนที่
เหลืองบประมาณอื่นๆ ผมก็จะประสานกับประธานเพื่อที่มาเติมเต็มให้กับตำบลของเรา
ครับคือสรุปว่ามีการแก้แบบและมีการเปลี่ยนแปลงและปรับแบบให้เป็นทางขึ้นทางเท้าก็
ประหยัดงบประมาณไปประมาณ ๒๐๐ กว่าล้านบาท

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา
นายศานิต กล้าแท้
นายก อบต.โพนทอง
นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา
ระเบียบวาระที่ ๒
นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา

แจ้งสภาเพื่อทราบคะ

มีท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือเปล่าครับ

มีสมาชิกท่านใดจะสอบถามหรือเปล่านั้น ถ้าไม่มีต่อไปเป็นระเบียบวาระที่ ๒ ค่ะ

เรื่องการรับรองรายงานการประชุมครั้งที่ผ่านมา

รายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง สมัย สามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๒ ประจำปี ๒๕๖๕ เมื่อศุกร์ที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ซึ่งได้แจกจ่ายให้กับ
สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองเรียบร้อยแล้วตามระเบียบ
กระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภาท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ และแก้ไข
เพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๕๔ ข้อ ๓๓ แล้วมีสมาชิกท่านใดจะแก้ไขรายงานการ
ประชุมหรือไม่ ถ้าไม่มีมติฉันขอให้ที่ประชุมลงมติรับรองรายงานการประชุม สมาชิกสภา
ท่านใดเห็นควรรับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง เมื่อวัน
พุธที่ ๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ ได้โปรดยกมือขึ้น สมาชิกท่านใดเห็นสมควรรับรองได้
โปรดยกมือขึ้น

รับรอง จำนวน ๙ เสียง
ไม่รับรอง จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๓ เสียง
ลา/ขาด จำนวน - เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อทราบ

-ไม่มี-

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมเพื่อพิจารณา

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา

**๔.๑ การพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง
ครั้งที่ ๕** อาศัยอำนาจตามระเบียบกระทรวงมหาดไทย ว่าด้วยการจัดทำแผนพัฒนาของ
องค์กร

ปกครองส่วนท้องถิ่น (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๖๑ ข้อ ๒๒ เพื่อประโยชน์ของประชาชน การ
เพิ่มเติมแผนพัฒนาท้องถิ่น ให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

- (๑) คณะกรรมการสนับสนุนการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่นจัดทำร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติมพร้อมเหตุผลและความจำเป็นเสนอคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น
- (๒) คณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่นและประชาคมท้องถิ่นพิจารณาร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่
เพิ่มเติม สำหรับองค์การบริหารส่วนตำบลให้ส่งร่างแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมให้สภา
องค์การบริหารส่วนตำบลพิจารณาตามมาตรา ๔๖ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและ
องค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.๒๕๓๗ ด้วย

เมื่อแผนพัฒนาท้องถิ่นที่เพิ่มเติมได้รับความเห็นชอบแล้ว ให้ส่งแผนพัฒนาท้องถิ่นดังกล่าวให้ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้ พร้อมทั้งปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยเปิดเผยไม่น้อยกว่าสามสิบวันนับแต่วันที่ผู้บริหารท้องถิ่นประกาศใช้”

บัดนี้ ร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๕ ได้ผ่านการพิจารณาให้ความเห็นชอบจากคณะกรรมการพัฒนาท้องถิ่น เสร็จเรียบร้อยแล้ว ในวันจันทร์ ที่ ๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๐๙.๓๐ น.ที่ผ่านมา จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองทุกท่านได้ตรวจสอบรายละเอียดร่างแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๕ ตามเอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ทุกท่าน และขอเรียนเชิญท่านนายกองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองซึ่งจากรายละเอียดให้สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองได้ทราบเรียนเชิญคณะกรรมาธิการเรียนท่านประธานสภาที่เคารพ ท่านสมาชิกผู้ทรงเกียรติทุกท่านและผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่านครับ เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงด้านแผนพัฒนาท้องถิ่น ๒๕๖๑ - ๒๕๖๕ ครั้งนี้เป็นครั้งที่ ๕ คือ ๔ ครั้งนั้นเป็นคณะครั้งที่แล้วนะครับครั้งที่ ๕ คือครั้งที่ ๑ ของผม ซึ่งเนื่องจากว่าเพื่อสนองนโยบายที่ได้แถลงต่อสภาไว้ในวันที่ ๒ กุมภาพันธ์นั้นครับ จึงมีนโยบายที่ไม่อยู่ในแผน จึงต้องขอปรับปรุงแผนเพื่อที่จะให้ตอบโจทก์ความต้องการของท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนองหลายโครงการที่ผมได้นำเสนอ ขออนุญาตให้ท่านได้ดูไปพร้อมกันครับเริ่มตั้งแต่ แผนงานที่ปรับเพิ่มเติมเชิญหัวหน้าสำนักปลัดชี้แจงครับ

นายคานิต กล้าแท้
นายก อบต.โพหนอง

นางพัชณี ชำนาญบริรักษ์ ขอชี้แจงตามเอกสารดังนี้

-b-

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561 - 2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5

องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ

ยุทธศาสตร์จังหวัดชัยภูมิ ที่ 6 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานเพื่อรองรับการเป็นศูนย์กลางทางการตลาดและการเชื่อมโยงสู่ประเทศในประชาคมอาเซียน

1. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน

1.1. แผนงานอุตสาหกรรม

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยืมกะแสด) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพหนองอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 36.00 ตารางเมตร และมีปริมาณคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 5.40 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 82.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 328.00 ตารางเมตร และมีปริมาณคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 49.20 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์การบริหารส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-2-204)	-	-	-	-	207,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมาไม่มีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
2	โครงการก่อสร้างชุมชน ประตูทางเข้าหมู่บ้าน ใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพหนอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายโอน การก่อสร้างชุมชน ประตูบ้านหนอง หญ้าอีงกา หมู่ที่ 1 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	จุดที่ 1 ซ้ำโรงเรียนโพหนองพิทยาศ จุดที่ 2 ด้านทิศตะวันตกหมู่บ้าน	-	-	-	-	1,000,000	ทางเข้าหมู่บ้าน มี ชุมชนประตูที่มั่นคง แข็งแรง	ทางเข้าหมู่บ้าน มี ชุมชนประตูที่มั่นคง แข็งแรง	กองช่าง
3	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหลังค่ายลูกเสือ ภักดีชุมพล) บ้านใหม่ พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบล โพหนองอำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ปริมาณถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 501.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ไหลทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,503.00 ตารางเมตร และมีปริมาณ คอนกรีตไม่ต่ำกว่า 225.45 ลูกบาศก์ เมตร	-	-	-	-	870,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนผู้สัญจร ไปมาไม่มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
4	โครงการก่อสร้างวางระบบน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก จุดที่ 1 (สายหน้าบ้านนายอดุลย์ถึงวัดประชานาถ) จุดที่ 2 (จากหน้าบ้านนางเพียรถึงหน้าบ้านนายอดิศักดิ์ประสานเชื้อ) บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีระบบระบายน้ำเสียออกนอกชุมชนที่สะดวก	จุดที่ 1 วางระบบน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร ยาว 581 เมตร จุดที่ 2 วางระบบน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25-0.50 เมตร ยาว 232 เมตร	-	-	-	-	1,700,000	ร้อยละ 60 มีการระบายน้ำเสียที่นอกชุมชนที่สะดวก	ประชาชนมีรางระบายน้ำเสียที่สะดวก	กองช่าง
5	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายอู่รุ่งโรจน์ ถึง สามแยกไปวัดโนนกระยอม) บ้านโพนทอง หมู่ที่ 2,7,10,12 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,160 เมตร ทน 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 4,640 ตารางเมตร และมีปริมาณคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 696.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-2-204)	-	-	-	-	2,923,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมาไม่มีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
6	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยบ้านบางจระวรรณสว่างชัย) บ้านโพหนองหนุ่ที่ 2 ตำบลโพหนองอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 113.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 339.00 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 50.85 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204)	-	-	-	-	-	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง	
7	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อน้ำคอกอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหลังวัดเพชรพิบูลย์ ถึง หน้าศูนย์การเรียนรู้) บ้านนางแม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีระบบระบายน้ำเสีย ออกนอกชุมชนที่สะดวก	ปริมาณงาน โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø 0.60x1.00 เมตร จำนวน 163 ท่อน พร้อมบ่อน้ำคอกอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด1.04x1.40 เมตร จำนวน 18 บ่อ หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 17.41 ลูกบาศก์เมตร และเทคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.20 เมตร ยาว 94.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 29.34 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานกรมการปกครอง แบบเลขที่ ท2-03)	-	-	-	-	720,000	ร้อยละ 60 มีการระบายน้ำออกนอกชุมชนที่สะดวก	ประชาชนมีรางระบายน้ำเสียที่สะดวก	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
8	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ช่วงที่ 1 (ขอย บ้านนายดี) ช่วงที่ 2 (จากหน้าบ้านนางมล ถึง หน้าบ้านนายโสภ ไรศ สวัสดิ์) บ้านนางมิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมี รางระบายน้ำเสีย ออกนอกชุมชนที่ สะดวก	ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 59.00 เมตร หรือมี ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.39 ลูกบาศก์เมตร ช่วงที่ 2 รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 126.00 เมตร หรือมี ปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 21.61 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์ โครงการ จำนวน 1ป้าย (ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครอง ส่วนท้องถิ่น รางระบายน้ำ ค.ส.ล ยาน ชุมชน แบบเลขที่ ทด.-5-301)	-	-	-	-	381,000	ร้อยละ 60 มีการ ระบายน้ำออก นอกชุมชนที่ สะดวก	ประชาชนมีราง ระบายน้ำเสียที่ สะดวก	กองช่าง
9	โครงการปรับปรุง ถนนลาดยางโดยเสริม ผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (สายหนอง แปน) บ้านนางมิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 150.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 750 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ มาตรฐานงานทางสำหรับ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิว แอสฟัลติกคอนกรีต แบบเลขที่ ทด-7-201)	-	-	-	-	304,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนผู้สัญจร ไปมา มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
10	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (सानานางอันววย จวงเงิน ช่วงที่ 2) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 90.00 เมตร หน้า 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 40.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-2-204)	-	-	-	-	153,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
11	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางณรงค์ กองจันทร์) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 4 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีรางระบายน้ำเสีย ออกนอกชุมชนที่สะดวก	ปริมาณถนน รางระบายน้ำ ขนาดกว้าง 0.50 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.25 - 0.50 เมตร ยาว 117.00 เมตร หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 20.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมวางท่อคอนกรีตเสริมเหล็ก ๑ 0.40x1.00 เมตร จำนวน 33 ท่อน พร้อมบ่อพักน้ำสำเร็จ ขนาด 0.40x0.50 ม. จำนวน 4 บ่อ พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น รางระบายน้ำ ค.ส.ล. ยานชุมชน แบบเลขที่ ทด.-5-301)	-	-	-	-	232,000	ร้อยละ 60 มีการระบายน้ำเสียที่นอกชุมชนที่สะดวก	ประชาชนมีรางระบายน้ำเสียที่สะดวก	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
12	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างศูนย์การเรียนรู้ ไปบ้านม่วงทะเล) บ้านสร้างแ้ว หมู่ที่ 5 ตำบลโพนทองอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหลดทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 105.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205)	-	-	-	-	400,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
13	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายข้างบ้านนายบุญเพ็ง จำพันธ์ ซ่งที่ 3) บ้านซับพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 183.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหลดทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 732.00 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 109.80 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204)	-	-	-	-	414,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
14	โครงการปรับปรุงระบบ ท่อจ่ายน้ำประปา (คึม นาราย) บ้านชัยพระ ไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพ ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนใน พื้นที่มีน้ำใช้อย่าง เพียงพอ	ปริมาณ โดยทำการวางท่อ พี วี ซี ๑ 2 นิ้ว ชั้น 8.5 ยาว 1,085 เมตร หรือมี จำนวนท่อ 272 ท่อน พร้อมฝังกลบ (ตามแบบ อบต.โพหนองกำหนด)	-	-	-	-	116,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนมีน้ำใช้ อย่างเพียงพอ	กองช่าง	
15	โครงการก่อสร้างถนน คอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนางวิลา ประสาน) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 35.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพ พื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 105.00 ตารางเมตร และมีปริมาณ คอนกรีตไม่ต่ำกว่า 15.75 ลูกบาศก์ เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น แบบ เลขที่ ทถ-2-204)	-	-	-	-	66,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนผู้สัญจร ไปมา มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
16	โครงการก่อสร้างทางเบียงคอนกรีตเสริมเหล็ก (บริเวณนาอาจารย์ ชัชวาล) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 12.00 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 7.20 ตารางเมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204 และแบบคอนกรีตคาดป้องกันการกักเกาะที่ปลายท่อระบายน้ำชนิดกลม แบบเลขที่ ทถ-5-103)	-	-	-	-	167,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมาไม่มีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
17	โครงการยกทรงพนดินถนนเพื่อการเกษตร (บริเวณคลองประทาว) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 7	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	150,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมาไม่มีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
18	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (สายหน้าประตูบ้าน หมู่บ้านไปกูแอนด์) บ้านซิมวง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 200.00 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางหลวง สำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต แบบเลขที่ ทถ.-7-201)	-	-	-	-	-	482,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
19	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ซอยบ้านนายประมวล) บ้านโนนม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 66.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ไหล่ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 264.00 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 39.60 ลูกบาศก์เมตร (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ.-2-204)	-	-	-	-	-	147,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
20	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายโนนสาวเอ้) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 140.00 เมตร ทนทาน 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 105.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-205)	-	-	-	-	400,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมาไม่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
21	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (สายหน้าโรงขนม) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนองอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.70 เมตร ยาว 112.00 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 526.40 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 85.00 เมตร ทนทาน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 340.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต แบบเลขที่ ทถ.-7-201)	-	-	-	-	350,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมาไม่มีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
22	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายบ้านนายสุโขใจ พานานอก) บ้านหนองหญ้าริงกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณถนน ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.00 เมตร ยาว 130.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 390.00 ตารางเมตร และมีปริมาณคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 58.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1ป้าย (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-2-204)	-	-	-	-	226,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
23	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยนเจริญ ช่วงที่ 3) บ้านหนองหญ้าริงกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณถนน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 114.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 456.00 ตารางเมตร และมีปริมาณคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 68.40 ลูกบาศก์เมตร พร้อมคูข้าง กว้าง 3.00 เมตร ยาว 3.00 เมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 30.00 เมตร หนา 0.15 เมตร ใต้ทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 150.00 ตารางเมตร และมีปริมาณคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 22.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทด-2-204, ทด-2-205)	-	-	-	-	349,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
24	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (ขอยบ้านนาปรายโมทย์) บ้านหนองหญ้าร้างกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	350,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมาไม่มีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
25	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายไปโรงสูบน้ำดิบหนองใหญ่) บ้านนางเม็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพนทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 54.00 เมตร ทน 0.15 เมตร โหล่ทางลูกรังข้างละ 0.50 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 270.00 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 40.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.โพนทองกำหนด)	-	-	-	-	153,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมาไม่มีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
26	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก (สายหนองข้างต้าย) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิจังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร โหลทางลูกรังลงตามสภาพพื้นที่ หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 400.00 ตารางเมตร และมีปริมาตรคอนกรีตไม่ต่ำกว่า 60.00 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการจำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น แบบเลขที่ ทถ-2-204)	-	-	-	-	226,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
27	โครงการปรับปรุงถนนลาดยางโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (สายหนองใหญ่) บ้านนางมั่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนองอำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ขนาดผิวจราจร กว้าง 6.00 เมตร ยาว 180.00 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,080 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นงานเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต แบบเลขที่ ทถ.-7-201)	-	-	-	-	434,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
28	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำ พร้อมบ่อบักน้ำ คอกอนกรีตเสริมเหล็ก (จากหน้าบ้านนางแดง ถึง บ้านนางนิมวรรณ ประดับวงศ์) บ้านนางเม็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีวางระบายน้ำเสีย ออกนอกชุมชนที่สะดวก	ปริมาณงาน โดยทำการวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.60x1.00 เมตร จำนวน 90 ท่อน พร้อมบ่อบักน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาด1.04x1.40 เมตร จำนวน 11 บ่อ หรือมีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 10.64 ลูกบาศก์เมตร และคอนกรีต ขนาดกว้าง 1.20 เมตรยาว 90.00 เมตร ทน 0.15 เมตร มีปริมาตรคอนกรีตไม่น้อยกว่า 16.92 ลูกบาศก์เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐาน กรมการปกครอง แบบ เลขที่ ท2-03)	-	-	-	-	429,000	ร้อยละ 60 มีการระบายน้ำออกนอกชุมชนที่สะดวก	ประชาชนมีวางระบายน้ำเสียที่สะดวก	กองช่าง
29	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลต์ติกคอบนกรีต (จากบ้านนางนิมวรรณ ประดับวงศ์ถึงบ้านนางพรณี) บ้านนางเม็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณงาน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจรกว้าง 3.50 เมตร ยาว 200 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจรกว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทาง สำหรับองค์การปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลต์คอบนกรีต แบบ เลขที่ ทถ.-7-201)	-	-	-	-	306,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมาไม่มีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลิตภัณฑ์ของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
30	โครงการก่อสร้างท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก (จากบ้านนายศวกฤกษ์ ตรงทองถึงบ้านนางระเบียบ) บ้านนางเม็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนองอำเภอมือชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีวางระบายน้ำเสียออกนอกชุมชนที่สะดวก	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	450,000	ร้อยละ 60 มีการระบายน้ำออกนอกชุมชนที่สะดวก	ประชาชนมีวางระบายน้ำเสียที่สะดวก	กองช่าง	
31	โครงการสูบน้ำด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ (บริเวณหนองใหญ่) บ้านนางเม็ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอมือชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	1,000,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
32	โครงการปรับปรุงถนนคอนกรีตเสริมเหล็กโดยเสริมผิวจราจรแอสฟัลติกคอนกรีต (สายหน้าศูนย์การเรียนรู้ไปดงเฮีย) บ้านโพหนอง บ้านนางพรวณีย์) บ้านนางเม้ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณถนน ช่วงที่ 1 ขนาดผิวจราจร กว้าง 3.50 เมตร ยาว 200.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 700.00 ตารางเมตร ช่วงที่ 2 ขนาดผิวจราจร กว้าง 5.00 เมตร ยาว 10.00 เมตร หน้า 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 50.00 ตารางเมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบมาตรฐานงานทางสำหรับองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น งานเสริมผิวแอสฟัลติกคอนกรีต แบบเลขที่ ทถ-7-201)	-	-	-	-	358,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง	
33	โครงการก่อสร้างบ่อกักเก็บน้ำเพื่อการเกษตรด้วยเทคโนโลยีวัสดุบ่อบ่อ กักเก็บด้วยยางพารา หมู่ที่ 5,6,8 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองจังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนในพื้นที่มีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	จำนวน 3 โครงการ	-	-	-	-	30,000,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	ประชาชนมีน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
34	โครงการก่อสร้างอาคาร เอนกประสงค์บริเวณ หนองใหญ่ บ้านนางมิ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพ ทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อใช้เป็นอาคาร สำนักงานในการใช้ ดำเนินงานกิจกรรม ป้องกันและบรรเทา สาธารณภัย	ปริมาณงาน โดยทำการก่อสร้างอาคาร ขนาดกว้าง 12.00 เมตร ยาว 20.00 เมตร หรือมีพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 240.00 ตารางเมตร พร้อมป้าย ประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1ป้าย (ตามแบบ อบต.โพทองกำหนด)	-	-	-	-	2,200,000	เพื่อใช้เป็นอาคาร สำนักงานในการ ดำเนินงานกิจกรรม ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยที่เป็นสัดส่วน เพียงพอต่อ บุคลากรและ บริการประชาชน	ประชาชนมีอาคาร สำนักงานในการ ดำเนินงานกิจกรรม ป้องกันและ บรรเทาสาธารณ ภัยที่เป็นสัดส่วน เพียงพอต่อ บุคลากรและ บริการประชาชน	กองช่าง
35	โครงการก่อสร้างกำแพง กันดินและลาดคอนกรีต เสริมเหล็กพร้อมติดตั้ง รั้วตะแกรงเหล็ก สำเร็จรูปบริเวณอาคาร สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบลโพ ทอง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อจ่าย ในการดำเนิน โครงการก่อสร้าง กำแพงกันดินและ ลาดคอนกรีตเสริม เหล็กพร้อมติดตั้งรั้ว ตะแกรงเหล็ก สำเร็จรูปบริเวณ อาคารสำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลโพทอง	ปริมาณงาน ก่อสร้างกำแพงกันดิน สูง 1.45 เมตร ยาว 132.00 เมตร ดาด คอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 2.00 เมตร หนา 0.10 เมตร ยาว 132.00 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 264.00 ตาราง เมตร ติดตั้งรั้วตะแกรงเหล็กสำเร็จรูป สูง 1.50 เมตร ยาว 132.00 เมตรพร้อม ป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.โพทองกำหนด)	-	-	-	-	685,000	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพ ทองมีกำแพงกัน ดินที่คงทนถาวร และแข็งแรง	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพ ทองมีกำแพงกัน ดินที่คงทนถาวร และแข็งแรง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
36	โครงการปรับปรุงอาคาร เอนกประสงค์ด้านช่าง หอประชุมองค์การ บริหารส่วนตำบลโพ ทอง บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพทอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนิน โครงการปรับปรุง อาคาร เอนกประสงค์ ด้านช่างหอประชุม องค์การบริหารส่วน ตำบลโพทอง	ปริมาณงาน ทำการติดตั้งกันสาด สูง เฉลี่ย 3.50 เมตร ยาว 5.00 เมตร จำนวน 6 ช่อง และทำชั้นเก็บของ ขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 14.00 เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.โพทอง กำหนด)	-	-	-	-	500,000	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพ ทองมีสถานที่ ดำเนินกิจกรรมที่ สะดวกและถาวร	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพ ทองมีสถานที่ ดำเนินกิจกรรมที่ สะดวกและถาวร	กองช่าง
37	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ ชาย-หญิงและห้องน้ำคน พิการ สำนักงาน องค์การบริหารส่วน ตำบลโพทอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่าย ในการดำเนิน โครงการก่อสร้าง ห้องน้ำชาย-หญิง และห้องน้ำคนพิการ สำนักงานองค์การ บริหารส่วนตำบล โพทอง	ปริมาณงาน ขนาดกว้าง 3.50 เมตร ยาว 122.00 เมตร หรือพื้นที่ ดำเนินการไม่น้อยกว่า 42.00 ตาราง เมตร พร้อมป้ายประชาสัมพันธ์โครงการ จำนวน 1 ป้าย (ตามแบบ อบต.โพทอง กำหนด)	-	-	-	-	500,000	ผู้มาติดต่อราชการ ณ องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพ ทองมีห้องน้ำที่ คงทนและแข็งแรง	องค์การบริหาร ส่วนตำบลโพ ทองมีห้องน้ำที่ คงทนและแข็งแรง	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
38	โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ภายใต้งบประมาณของ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ภายใต้งบประมาณของ	ปริมาณงาน โดยทำการจัดซื้อหินคลุกจำนวน 141.00 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	90,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
39	โครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ภายใต้งบประมาณของ อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อจ่ายเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินโครงการจัดซื้อวัสดุหินคลุกเพื่อปรับปรุงถนนเพื่อการเกษตร ภายใต้งบประมาณของ	ปริมาณงาน โดยทำการจัดซื้อหินคลุกจำนวน 620.00 ลูกบาศก์เมตร	-	-	-	-	90,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
40	โครงการเสริมผิวแอลพีเอสคอนกรีต สายศูนย์การ เรียนรู้ถึงสี่แยกกรีนป้าวรรณ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 102-028 บ้านนางมิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพหนอง อำเภอ เมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ปริมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 300 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,200 ตารางเมตร	-	-	-	-	487,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนผู้สัญจร ไปมาไม่มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง	
41	โครงการเสริมผิวแอลพีเอสคอนกรีต สายบ้านนางมิ่ง-บ้านหนองหญ้าร้างกา รหัส ทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 102-002 บ้านนางมิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบลโพหนอง อำเภอ เมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ปริมาณ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 245 เมตร หนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,225 ตารางเมตร	-	-	-	-	496,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนผู้สัญจร ไปมาไม่มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง	
42	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริม เหล็ก สายบ้านสร้างแก้วถึง ถนนลาดยางทางไปบ้านห้วย บง (เชื่อมต่อแนวตำบลห้วย บง) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 102-014 บ้านสร้าง แก้ว หมู่ที่ 5 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ปริมาณ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 180 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 900 ตารางเมตร	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนผู้สัญจร ไปมาไม่มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
43	โครงการปรับปรุงถนนดิน อุกรณ์โดยลงหินคลุก สาย ข้างหมู่บ้านสร้างแวงถึงอ่าง เก็บน้ำห้วยลำบัวต รห้สทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 102- 025 บ้านสร้างแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ปริมาณ ทำการลงหินคลุกขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 700 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 525 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรด อัดแน่น	-	-	-	-	424,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนผู้สัญจร ไปมาไม่มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
44	โครงการปรับปรุงถนนดิน อุกรณ์โดยลงหินคลุก สาย บ้านสร้างแวงไปบ้านซับพระ ไวย รห้สทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ.102-029 บ้านสร้างแวง หมู่ที่ 5 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ปริมาณ ทำการลงหินคลุกขนาด กว้าง 5.00 เมตร ยาว 770 เมตร ทน 0.10 เมตร หรือมี ปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 577.50 ลูกบาศก์เมตร พร้อม ปรับเกรดอัดแน่น	-	-	-	-	467,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนผู้สัญจร ไปมาไม่มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
45	โครงการเสริมผลิตแอสฟัลต์ คอนกรีต สายบ้านซับพระ ไวย-บ้านสร้างแวง รห้สทาง หลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 102- 001 บ้านพระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	ปริมาณ กว้าง 6.00 เมตร ยาว 205 เมตร ทน 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 1,230 ตารางเมตร	-	-	-	-	494,000	ร้อยละ 80 ของ ประชาชนผู้สัญจร ไปมาไม่มีความ สะดวกและ ปลอดภัย	ประชาชนมี เส้นทางคมนาคมที่ สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
46	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยลงหินคลุก สายบ้านซำพระไวยี่ไปบ้านม่วงเงาะ ตำบลห้วยยาง รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ.102-030 บ้านซำพระไวยี่ หมู่ที่ 6 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณ ทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 820 เมตรหนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 615 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดอัดแน่น	-	-	-	-	497,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
47	ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายข้างโรงเรียนบ้านซำม่วงไปตำบลนาเสียว (เชื่อมต่อแนวเขตตำบลนาเสียว) รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 102-016 บ้านซำม่วง หมู่ที่ 8 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณ กว้าง 4.00 เมตร ยาว 220 เมตร หนา 0.15 เมตร หรือมรพื้นที่ไม่น้อยกว่า 880 ตารางเมตร	-	-	-	-	500,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	
48	โครงการปรับปรุงดินลูกรังโดยลงหินคลุก สายหน้าบ้านนายสุรเรือง กองจันทร์ ถึงนายบุญเยี่ยม จำพันธุ์ รหัสทางหลวงท้องถิ่น ขย.ถ. 102-020 บ้านหนองหญ้ารั้งกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณ ทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดอัดแน่น	-	-	-	-	485,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	กองช่าง	

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
49	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยลงหินคลุก สายนาขลุ่ยหิน สายศรี รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 102-018 บ้านหนองหญ้าร้างกามูที่ 9 ตำบลโพหนองอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณ ทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง 3.00 เมตร ยาว 700 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 315 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดอัดแน่น	-	-	-	-	245,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
50	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยลงหินคลุก สายนาคิมถึงแนวเขตบ้านหนองไผ่ล้อม ตำบลกุดชุม รหีสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 102-022 บ้านหนองหญ้าร้างกามูที่ 9 ตำบลโพหนองอำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณ ทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง 4.00 เมตร ยาว 1,000 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 600 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดอัดแน่น	-	-	-	-	485,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
51	โครงการปรับปรุงถนนดินลูกรังโดยลงหินคลุก จากวัดหลวงบุรีเทพถึงสี่แยกบ้านหนองไผ่ล้อม รหัสทางหลวงท้องถิ่น ชย.ถ. 102-017 บ้านหนองหญ้าร้างกามูที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณ ทำการลงหินคลุกขนาดกว้าง 5.00 เมตร ยาว 820 เมตร หนา 0.10 เมตร หรือมีปริมาณหินคลุกไม่น้อยกว่า 615 ลูกบาศก์เมตร พร้อมปรับเกรดอัดแน่น	-	-	-	-	497,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมามีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ						ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)				
52	โครงการเสริมผิวแอสฟัลต์คอนกรีต สายหนองแกลงไป สโกลดินแดง รหัสทางหลวงท้องถิ่นขย.ถ. 102-031 บ้านนางมิ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอมือ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปริมาณ กว้าง 5.00 เมตร ยาว 2,000 เมตรหนา 0.05 เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า 10,000 ตารางเมตร	-	-	-	-	4,055,000	ร้อยละ 80 ของประชาชนผู้สัญจรไปมา มีความสะดวกและปลอดภัย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง	
53	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบปิด ภายในตำบลโพหนอง หมู่ที่ 1-12 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีระบบระบายน้ำสำหรับใช้ในการระบายน้ำออกจากครัวเรือน และหมู่บ้านและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังหรือปัญหากักน้ำได้ดียิ่งขึ้น	ปริมาณ กว้าง 0.50-0.60 เมตร ลึกเฉลี่ย 0.50-0.60 เมตร พร้อมบ่อผันน้ำลงใต้ดิน	-	-	-	-	6,000,000	เพื่อให้พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรม	เพื่อความ เป็นอยู่ ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนสู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี	กองช่าง	
54	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดิน ระบบเปิด ภายในตำบลโพหนอง หมู่ที่ 1-12 ตำบลโพหนอง อำเภอเมือง จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนมีระบบระบายน้ำสำหรับใช้ในการระบายน้ำออกจากครัวเรือน และหมู่บ้านและแก้ไขปัญหา น้ำท่วมขังหรือปัญหากักน้ำได้ดียิ่งขึ้น	ก่อสร้างธนาคารน้ำใต้ดินระบบเปิดชนิดผันน้ำลงใต้ดิน	-	-	-	-	6,000,000	เพื่อให้พัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐานอย่างเป็นรูปธรรม	เพื่อความ เป็นอยู่ ของประชาชนในหมู่บ้านหรือชุมชนสู่คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อมที่ดี	กองช่าง	

3. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านการเมืองและบริหารจัดการ

3.1. แผนงานบริหารทั่วไป

-๓๑-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการอุดหนุน ซ่อมแซมหอกระจาย ข่าว ทั้ง 12 หมู่บ้าน	เพื่อให้ประชาชนใช้หอ กระจายข่าวเป็น ช่องทางในการ ติดต่อสื่อสารระหว่าง คนในชุมชนด้วยกัน	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	120,000	หอกระจายข่าวของ หมู่บ้านใช้ประโยชน์ ได้สูงสุดมรการ ดำเนินงานเกิดผล เป็นรูปธรรมอย่าง ต่อเนื่องและยั่งยืน	สำนักปลัด	

5. การพัฒนาด้านคุณภาพชีวิตและสังคม

5.1 แผนงานสังคมสงเคราะห์

-๓๒-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการเยาวชนพันธุ์ใหม่	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการเยาวชนพันธุ์ใหม่	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	50,000	เยาวชนตำบลโพ้น ทงมีมีการการพัฒนา ศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง	เยาวชนตำบลโพ้น ทงมีมีการพัฒนา ศึกษาอย่าง ต่อเนื่อง	สำนักปลัด
2	โครงการอุดหนุนกลุ่มแม่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการอุดหนุนกลุ่มแม่บ้านทั้ง 12 หมู่บ้าน	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	120,000	กลุ่มแม่บ้านมี งบประมาณ สนับสนุนต่อเนื่อง	กลุ่มแม่บ้านมี งบประมาณสนับสนุน ต่อเนื่อง	สำนักปลัด
3	โครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายตามโครงการซ่อมแซมบ้านผู้ยากไร้	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	22,500	คุณภาพชีวิตของผู้ อาศัยได้ดำรงชีวิต อย่างมีความสุข	ผู้ยากไร้ที่อยู่อาศัยที่ มีสภาพแข็งแรงยิ่งขึ้น	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
1	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านใหม่พัฒนา หมู่ที่ 1 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนในตำบลโพหนองได้รับความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยรอบให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสุขภาพ	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	20,000	เกิดสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล	เกิดสัมพันธภาพหรือบรรยากาศที่ดีในครัวเรือน ช่วยให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ที่ความรักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด
2	โครงการพัฒนาระบบสุขภาพโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี บ้านโพหนอง หมู่ที่ 2 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนในตำบลโพหนองได้รับความรู้และส่งเสริมการมีส่วนร่วมในการปรับปรุงสภาพแวดล้อมทั้งภายในบ้านและบริเวณบ้านโดยรอบให้ถูกต้องและเหมาะสมตามหลักสุขภาพ	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	20,000	เกิดสุขนิสัยที่ดีในเรื่องการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและพฤติกรรมอนามัยส่วนบุคคล	เกิดสัมพันธภาพหรือบรรยากาศที่ดีในครัวเรือน ช่วยให้ครอบครัวมีความอบอุ่น ที่ความรักเอื้ออาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
3	โครงการพัฒนาระบบ สาขาภิบาลโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้าน นางมิ่ง หมู่ที่ 3 ตำบล โพหนอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลโพหนองได้รับ ความรู้และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในบ้านและ บริเวณบ้านโดยรอบให้ ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขาภิบาล	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	20,000	เกิดสุขนิสสัยที่ดีใน เรื่องการสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและ พฤติกรรมอนามัย ส่วนบุคคล	เกิดสัมพันธภาพหรือ บรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน ช่วยให้ ครอบครัวมีความ อบอุ่น ที่ความรักเอื้อ อาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด
4	โครงการพัฒนาระบบ สาขาภิบาลโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้าน หนองหญ้าอีร์ก้า หมู่ที่ 4 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลโพหนองได้รับ ความรู้และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในบ้านและ บริเวณบ้านโดยรอบให้ ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขาภิบาล	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	20,000	เกิดสุขนิสสัยที่ดีใน เรื่องการสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและ พฤติกรรมอนามัย ส่วนบุคคล	เกิดสัมพันธภาพหรือ บรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน ช่วยให้ ครอบครัวมีความ อบอุ่น ที่ความรักเอื้อ อาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
5	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพใกล้โรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้าน สร้างแ้ว หมู่ที่ 5 ตำบล โพทอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลโพทองได้รับ ความรู้และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในบ้านและ บริเวณบ้านโดยรอบให้ ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขภาพ	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	20,000	เกิดสุขนิสัยที่ดีใน เรื่องการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ พฤติกรรมอนามัย ส่วนบุคคล	เกิดสัมพันธภาพหรือ บรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน ช่วยให้ ครอบครัวมีความ อบอุ่น ที่ความรักเอื้อ อาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด
6	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพใกล้โรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านชัย พระไวย หมู่ที่ 6 ตำบลโพทอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลโพทองได้รับ ความรู้และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในบ้านและ บริเวณบ้านโดยรอบให้ ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขภาพ	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	20,000	เกิดสุขนิสัยที่ดีใน เรื่องการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ พฤติกรรมอนามัย ส่วนบุคคล	เกิดสัมพันธภาพหรือ บรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน ช่วยให้ ครอบครัวมีความ อบอุ่น ที่ความรักเอื้อ อาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะ ได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
7	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้าน โนนม่วง หมู่ที่ 7 ตำบลโพหนอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลโพหนองได้รับ ความรู้และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในบ้านและ บริเวณบ้านโดยรอบให้ ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขภาพ	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	20,000	เกิดสุขนิสัยที่ดีใน เรื่องการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ พฤติกรรมอนามัย ส่วนบุคคล	เกิดสัมพันธภาพหรือ บรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน ช่วยให้ ครอบครัวมีความ อบอุ่น ที่ความรักเอื้อ อาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด
8	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้านชัย ม่วง หมู่ที่ 8 ตำบล โพหนอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลโพหนองได้รับ ความรู้และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในบ้านและ บริเวณบ้านโดยรอบให้ ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขภาพ	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	20,000	เกิดสุขนิสัยที่ดีใน เรื่องการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและ พฤติกรรมอนามัย ส่วนบุคคล	เกิดสัมพันธภาพหรือ บรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน ช่วยให้ ครอบครัวมีความ อบอุ่น ที่ความรักเอื้อ อาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
9	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระ พระเทพ รัตนราชสุตาสยาม บรมราชกุมารี บ้าน หนองหญ้าอีงกา หมู่ที่ 9 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลโพหนองได้รับ ความรู้และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในบ้านและ บริเวณบ้านโดยรอบให้ ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขาภิบาล	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	20,000	เกิดสุขนิสัยที่ดีใน เรื่องการสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและ พฤติกรรมอนามัย ส่วนบุคคล	เกิดสัมพันธภาพหรือ บรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน ช่วยให้ ครอบครัวมีความ อบอุ่น ที่ความรักเอื้อ อาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด
10	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระ พระเทพ รัตนราชสุตาสยาม บรมราชกุมารี บ้าน หนองหญ้าอีงกา หมู่ที่ 10 ตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลโพหนองได้รับ ความรู้และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในบ้านและ บริเวณบ้านโดยรอบให้ ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขาภิบาล	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	20,000	เกิดสุขนิสัยที่ดีใน เรื่องการสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและ พฤติกรรมอนามัย ส่วนบุคคล	เกิดสัมพันธภาพหรือ บรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน ช่วยให้ ครอบครัวมีความ อบอุ่น ที่ความรักเอื้อ อาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
11	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพใกล้โรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระ พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้าน นางมิ่ง หมู่ที่ 11 ตำบลโพหนอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลโพหนองได้รับ ความรู้และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในบ้านและ บริเวณบ้านโดยรอบให้ ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขภาพ	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	20,000	เกิดสุขนิสัยที่ดีใน เรื่องสุขภาพภายใน สิ่งแวดล้อมและ พฤติกรรมอนามัย ส่วนบุคคล	เกิดสัมพันธภาพหรือ บรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน ช่วยให้ ครอบครัวมีความ อบอุ่น ที่ความรักเอื้อ อาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด
12	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพใกล้โรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระ พระเทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี บ้าน โพหนอง หมู่ที่ 12 ตำบลโพหนอง อำเภอ เมืองชัยภูมิ จังหวัด ชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลโพหนองได้รับ ความรู้และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในบ้านและ บริเวณบ้านโดยรอบให้ ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขภาพ	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	20,000	เกิดสุขนิสัยที่ดีใน เรื่องสุขภาพภายใน สิ่งแวดล้อมและ พฤติกรรมอนามัย ส่วนบุคคล	เกิดสัมพันธภาพหรือ บรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน ช่วยให้ ครอบครัวมีความ อบอุ่น ที่ความรักเอื้อ อาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของ โครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลลัพธ์ที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบ หลัก
				2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)			
13	โครงการพัฒนาระบบ สุขภาพในโรงเรียน และชุมชนของสมเด็จพระ เทพ รัตนราชสุดาฯ สยาม บรมราชกุมารี หมู่บ้าน อรวรรณคันทรี ตำบล โพหนอง อำเภอเมือง ชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ	เพื่อให้ประชาชนใน ตำบลโพหนองได้รับ ความรู้และส่งเสริม การมีส่วนร่วมในการ ปรับปรุง สภาพแวดล้อมทั้ง ภายในบ้านและ บริเวณบ้านโดยรอบให้ ถูกต้องและเหมาะสม ตามหลักสุขภาพ	จำนวน 1 โครงการ	-	-	-	-	20,000	เกิดสุขนิสัยที่ดีใน เรื่องการสุขาภิบาล สิ่งแวดล้อมและ พฤติกรรมอนามัย ส่วนบุคคล	เกิดสัมพันธภาพหรือ บรรยากาศที่ดีใน ครัวเรือน ช่วยให้ ครอบครัวมีความ อบอุ่น ที่ความรักเอื้อ อาทรซึ่งกันและกัน	สำนักปลัด

บัญชีครุภัณฑ์
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2561-2565) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลง ครั้งที่ 5
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

ที่	แผนงาน	หมวด	ประเภท	เป้าหมาย (ผลผลิตของครุภัณฑ์)	งบประมาณและที่มา					หน่วยงาน
					2561 (บาท)	2562 (บาท)	2563 (บาท)	2564 (บาท)	2565 (บาท)	
1	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	รถชุดดินตะขาบ ขนาด 3.5 ตัน เครื่องยนต์ ดีเซล แรงม้าไม่น้อย กว่า 24 แรงม้า	-	-	-	-	1,500,000	กองช่าง
2	เคหะและชุมชน	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์ก่อสร้าง	เครื่องเจาะ (หัว กระแทกปูน) ขนาด 3.5 ตัน	-	-	-	-	40,000	กองช่าง
3	สาธารณสุข	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ค่าบริการรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	-	-	-	-	500,000	สำนักปลัด (งานสาธารณสุข)
4	การเกษตร	ครุภัณฑ์	ครุภัณฑ์การเกษตร	หัวตัดหญ้าไฮดรอลิก	-	-	-	-	60,000	สำนักปลัด (งานเกษตร)

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา
มติที่ประชุม

มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่คะ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมต่อไปจะขอมติที่ประชุมได้
พิจารณา หากอนุมัติกรณายกมือพ้นศีรษะ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทอง มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล
โพนทอง ใช้แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๑-๒๕๖๕) เพิ่มเติมเปลี่ยนแปลงครั้งที่ ๕
รับรอง จำนวน ๙ เสียง
ไม่รับรอง จำนวน - เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๓ เสียง
ลา/ขาด จำนวน - เสียง

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา

**๔.๑ การโอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้าง**

ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วย ว่าด้วยวิธีการงบประมาณขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๖๓ หมวดที่ ๔ การโอนและการแก้ไขเปลี่ยนแปลงงบประมาณ ข้อ ๒๗
การโอนเงินงบประมาณรายจ่ายในงบลงทุน โดยการโอนเพิ่ม โอนลด ที่ทำให้ลักษณะ
ปริมาณ คุณภาพเปลี่ยน หรือโอนไปตั้งจ่ายเป็นรายการใหม่ ให้เป็นอำนาจอนุมัติของสภา
ท้องถิ่น จึงขอให้ท่านสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองทุกท่านได้ตรวจสอบ
รายละเอียดบัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ ตาม
เอกสารที่ทางเจ้าหน้าที่ได้ส่งให้ทุกท่าน และขอเรียนเชิญท่านหัวหน้าสำนักปลัด รักษา
ราชการแทน ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองชี้แจงรายละเอียดให้สมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพนทองได้ทราบเรียนเชิญค่ะ

บัญชีโอนเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

อนุมัติเมื่อวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
 องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง อำเภอเมืองชัยภูมิ จังหวัดชัยภูมิ
 โอนครั้งที่ 6

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (คงเหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอน เงินงบประมาณ รายจ่าย
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ คณะผู้บริหาร	120,000.00	39,000.00 (-)	81,000.00	งบประมาณคาดว่า เหลือจ่าย	
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ตู้ทรงกลม	0.00	39,000.00 (+)	39,000.00	เนื่องจากงบประมาณ ไม่ได้ตั้งไว้ / เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อตู้ทรงกลม	
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	จัดซื้อโต๊ะ เก้าอี้ คณะผู้บริหาร	81,000.00	25,800.00 (-)	55,200.00	งบประมาณตั้งไว้คาดว่า เหลือจ่าย	
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ชั้นโซมิมือจับ แบบเงิน	0.00	25,800.00 (+)	25,800.00	เนื่องจากงบประมาณ ไม่ได้ตั้งไว้ / เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อชั้นโซมิมือ จับแบบเงิน	

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินคือ/ คำ.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (คงเหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	ค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ รายจ่าย
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น		1,893,970.00	1,569,130.00	18,000.00 (-)	1,551,130.00	งบประมาณตั้งไว้คาดว่า เหลือจ่าย
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์สำนักงาน	ฐานรองตู้		0.00	18,000.00 (+)	18,000.00	เนื่องจากงบประมาณ ไม่ได้ตั้งไว้ / เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อฐานรองตู้
แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งบบุคลากร	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น		951,550.00	802,550.00	70,000.00 (-)	732,550.00	งบประมาณตั้งไว้คาดว่า เหลือจ่าย
แผนงาน การเกษตร	งานส่งเสริม การเกษตร	งบลงทุน	ครุภัณฑ์การเกษตร	ปั้มน้ำพลังงาน แสงอาทิตย์ จำนวน 2 ตัว		0.00	70,000.00 (+)	70,000.00	เนื่องจากงบประมาณ ไม่ได้ตั้งไว้ / เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อปั้มน้ำ พลังงานแสงอาทิตย์ จำนวน 2 ตัว

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินคือ/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (คงเหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอน เงินงบประมาณ รายจ่าย
แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งบบุคลากร	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น		951,550.00	732,550.00	5,000.00 (-)	727,550.00	งบประมาณตั้งไว้คาด ว่าเหลือจ่าย
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์อื่น	ศาลพระภูมิชัย มงคล		0.00	5,000.00 (+)	5,000.00	เนื่องจากงบประมาณ ไม่ได้ตั้งไว้ / เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อศาลพระ ภูมิชัยมงคล
แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งบบุคลากร	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น		951,550.00	727,550.00	5,000.00 (-)	722,550.00	งบประมาณตั้งไว้คาด ว่าเหลือจ่าย
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบลงทุน	ครุภัณฑ์อื่น	ศาลเจ้าที่ (ตา- ยาย)		0.00	5,000.00 (+)	5,000.00	เนื่องจากงบประมาณ ไม่ได้ตั้งไว้ / เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อศาลเจ้าที่ (ตา-ยาย)

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินคืบ/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (คงเหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	ค่าใช้จ่าย งบประมา ณตั้งไว้คาด ว่าเหลือจ่าย
แผนงานการศึกษา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับการศึกษา	งบบุคลากร	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น		951,550.00	722,550.00	200,000.00 (-)	522,550.00	งบประมาณตั้งไว้คาด ว่าเหลือจ่าย
แผนงาน สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งบลงทุน	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	ปรับปรุงรถตู้ให้ เป็นรถกู้ชีพ- กู้ภัย		0.00	200,000.00 (+)	200,000.00	เนื่องจากงบประมาณ ไม่ได้ตั้งไว้ / เพื่อจ่าย เป็นค่าปรับปรุงรถตู้ ให้เป็นรถกู้ชีพ-กู้ภัย
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งบดำเนินงาน	รายจ่ายเพื่อให้ได้มา ซึ่งบริการ	ค่าจ้างออกแบบ และประมาณ ราคาระบบส่งน้ำ ด้วยพลังงาน แสงอาทิตย์	300,000.00	300,000.00	300,000.00 (-)	0.00	งบประมาณตั้งไว้คาด ว่าเหลือจ่าย
แผนงาน สาธารณสุข	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ สาธารณสุข	งบลงทุน	ค่าบำรุงรักษาและ ปรับปรุงครุภัณฑ์	ปรับปรุงรถตู้ให้ เป็นรถกู้ชีพ- กู้ภัย		200,000.00	300,000.00 (+)	500,000.00	เนื่องจากงบประมาณ ไม่ได้ตั้งไว้ / เพื่อจ่าย เป็นค่าปรับปรุงรถตู้ ให้เป็นรถกู้ชีพ-กู้ภัย

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินคืบ/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (คงเหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	ค่าใช้จ่าย เงินงบประมาณ รายจ่าย
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	ค่าตอบแทน ประธานสภา/รอง ประธานสภา/ สมาชิกสภา/ เลขานุการสภา องค์กรปกครองส่วน ท้องถิ่น		2,232,000.00	1,890,530.00	1,000,000.00 (-)	890,530.00	งบประมาณตั้งไว้คาด ว่าเหลือจ่าย
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถชุดตัดไฮดร อริกดินตะขาบ ขนาด 3 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล แรงม้าไม่น้อย กว่า 24 แรงม้า พร้อมหัวเจาะไฮ ดริก, ชุดลาก จูงและใบตัด หญ้า		0.00	1,000,000.00 (+)	1,000,000.00	เนื่องจากงบประมาณ ไม่ได้ตั้งไว้ / เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อรถชุด ตัดไฮดรอริก ดินตะขาบ ขนาด 3 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล แรงม้าไม่น้อยกว่า 24 แรงม้าพร้อมหัว เจาะไฮดรอริก, ชุด ลากจูงและใบตัดหญ้า จำนวน 1 คัน

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ก่อนมีมติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (คงเหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	คำชี้แจงการโอน เงินงบประมาณ รายจ่าย
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	ค่าตอบแทนราย เดือนนายก/รอง นายกองค์กร ปกครองส่วน ท้องถิ่น		514,080.00	467,620.00	100,000.00 (-)	367,620.00	งบประมาณตั้งไว้คาด ว่าเหลือจ่าย
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถชุดตักไฮดร อริกตีนตะขาบ ขนาด 3 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล แรงม้าไม่น้อย กว่า 24 แรงม้า พร้อมหัวเจาะโฮ ดรูริก,ชุดลาก จูงและใบตัด หญ้า		1,000,000.00	100,000.00 (+)	1,100,000.00	เนื่องจากงบประมาณ ไม่ได้ตั้งไว้ / เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อรถชุด ตักไฮดรอริก ตีนตะขาบ ขนาด 3 ตัน เครื่องยนต์ดีเซล แรงม้าไม่น้อยกว่า 24 แรงม้าพร้อมหัว เจาะไฮดรอลิก,ชุด ลากจูงและใบตัดหญ้า จำนวน 1 คัน

แผนงาน	งาน	งบ/ เงินเดือน/ ค่า.../ รายจ่ายอื่น	ประเภทรายจ่าย	โครงการ/ รายการ	งบประมาณ ที่อนุมัติตาม ข้อบัญญัติ	งบประมาณ (คงเหลือ)ก่อนโอน	(+/-) จำนวน เงินที่โอน	งบประมาณ หลังโอน	ค่าใช้จ่าย งบประมณ ตั้งไว้คาด ว่าเหลือจ่าย
แผนงาน บริหารงานทั่วไป	งานบริหารทั่วไป	งบบุคลากร	เงินเดือนข้าราชการ หรือพนักงานส่วน ท้องถิ่น		1,893,970.00	1,551,130.00	500,000.00 (-)	1,051,130.00	งบประมาณตั้งไว้คาด ว่าเหลือจ่าย
แผนงาน อุตสาหกรรมและ การโยธา	งานบริหารทั่วไป เกี่ยวกับ อุตสาหกรรมและ การโยธา	งบลงทุน	ครุภัณฑ์ ยานพาหนะและ ขนส่ง	รถชุดตัดไถ อริกตินตะขาบ ขนาด 3 คัน เครื่องยนต์ดีเซล แรงม้าไม่น้อย กว่า 24 แรงม้า พร้อมหัวเจาะไฮ ดรอลิก, ชุดลาก จูงและใบตัด หญ้า	1,100,000.00	1,600,000.00	500,000.00 (+)	1,600,000.00	เนื่องจากงบประมาณ ไม่ได้ตั้งไว้ / เพื่อจ่าย เป็นค่าจัดซื้อรถชุด ตัดไฮดรอลิก ดินตะขาบ ขนาด 3 คัน เครื่องยนต์ดีเซล แรงม้าไม่น้อยกว่า 24 แรงม้าพร้อมหัว เจาะไฮดรอลิก, ชุด ลากจูงและใบตัดหญ้า จำนวน 1 คัน

นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา
มติที่ประชุม

มีท่านใดจะเพิ่มเติมหรือไม่คะ เมื่อไม่มีท่านใดอภิปรายเพิ่มเติมต่อไปจะขอมติที่ประชุมได้
พิจารณา หากอนุมัติกรุณายกมือขึ้นชี้ระยะ
ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง มีมติอนุมัติให้องค์การบริหารส่วนตำบล
โพหนอง โอนงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ ๒๕๖๕ หมวดครุภัณฑ์ ที่ดิน
และสิ่งก่อสร้างได้

รับรอง จำนวน ๙ เสียง
ไม่รับรอง จำนวน เสียง
งดออกเสียง จำนวน ๓ เสียง
ลา/ขาด จำนวน เสียง

ระเบียบวาระที่ ๕
นางทองจันทร์ มากักดี
ประธานสภา

เรื่องอื่นๆ

เรื่องขอนัดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑
ครั้งที่ ๔ ในวันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง เพื่อพิจารณา เรื่อง การจ่ายขาดเงินสะสมประจำปี
งบประมาณ ๒๕๖๕ งวดที่ ๑ จึงแจ้งเชิญทุกท่านเข้าร่วมประชุมโดยพร้อมเพรียงกัน
มีสมาชิกสภา ท่านใดจะสอบถามเพิ่มเติมหรือไม่คะ หากไม่มีมติฉันก็ขอปิดการ
ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ครั้งที่ ๓
ในวันนี้คะ ขอปิดประชุมคะ

ปิดประชุมเวลา

๑๖.๐๐ น.

กัลยกร

(นางกัลยกร สายศรี) ผู้จัดรายงานการประชุม
เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง (ชั่วคราว)

ทองจันทร์

(นางทองจันทร์ มากักดี) ผู้ตรวจรายงานการประชุม
ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

บันทึกรายงานการประชุมนี้ ได้ผ่านการตรวจจากคณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมสภา แล้ว เห็นควรสำเนา
แจ้งสมาชิกสภา ทราบ เพื่อรับรองรายงานการประชุมครั้งต่อไป

(ลงชื่อ) *สุจิตต์* กรรมการ
(นางสุจิตต์น์ สมิตถะ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง หมู่ ๓

(ลงชื่อ) *วิชัย* กรรมการ
(นายวิชัย เต็มชีพ)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง หมู่ ๘

(ลงชื่อ) *รวรรักษ์* กรรมการ
(นางรวรรักษ์ ชาตือษา)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง หมู่ ๑๒

รายงานการประชุมสภาสมัยสามัญที่ ๑ ครั้งที่ ๓ ประจำปี ๒๕๖๕ นี้ ได้ผ่านการรับรองจากสมาชิกสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง จึงปิดประกาศให้ประชาชนทราบโดยทั่วกัน

(ลงชื่อ)

กัญญา

เลขานุการสภาฯ

(นางกัญญา สายศรี)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

วัน ๑๒ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕

(ลงชื่อ)

ทองจันทร์

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลโพหนอง

(นางทองจันทร์ มากักดี)